

Đánh giá Chỗ ở Tập thể Sau Thống kê Dân số 2020



Đánh giá Chỗ ở Tập thể Sau Thống kê Dân số 2020 (PCGQR, theo từ viết tắt bằng tiếng Anh) cung cấp quy trình để các đơn vị thuộc chính phủ ở Hoa Kỳ và Puerto Rico yêu cầu Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ xem xét lại việc kiểm đếm dân số các chỗ ở tập thể mà họ cho rằng đã không được tính chính xác vào ngày 01 tháng 04 năm 2020.

Nếu quá trình xem xét phát hiện ra rằng những sai lệch trong kiểm đếm dân số là có tài liệu chứng minh đầy đủ thì các bản sửa đổi được phê duyệt về dân số trong các chỗ ở tập thể sẽ được cung cấp cho Chương trình Ước tính Dân số. Các cập nhật này sẽ được đưa vào cơ sở thông tin về dân số tiếp theo nếu được lịch trình công bố cho phép. Các ước tính dân số được xây dựng từ cơ sở dân số cập nhật cũng sẽ được Khảo Sát Cộng Đồng tại Mỹ và Khảo Sát Cộng Đồng Puerto Rico sử dụng làm đối chứng khảo sát để tổng dân số từ khảo sát phù hợp với ước tính dân số cập nhật. Các đơn vị thuộc chính phủ bao gồm các quan chức bộ lạc, tiểu bang và địa phương hoặc các đại diện được chỉ định của họ.

Xin lưu ý rằng PCGQR 2020 không cấu thành một cuộc kiểm đếm lại đối với Thống Kê Dân Số 2020. Ví dụ: cả các kết quả thu thập dữ liệu và tính toán của Thống Kê Dân Số 2020 được cung cấp cho Tổng thống để thực hiện chức năng phân phối cũng như Hồ sơ Dữ liệu Tái phân chia Khu vực và Kết quả theo Khu vực Địa lý của Luật Công 94-171 về Thống Kê Dân Số 2020 đều sẽ không được cập nhật do kết quả của PCGQR 2020.

Chỗ ở tập thể là nơi mọi người sống hoặc cư ngụ trong một khu sinh sống tập thể được sở hữu hoặc quản lý bởi một thực thể hoặc tổ chức cung cấp nhà ở và/hoặc dịch vụ cho cư dân. Các dịch vụ này có thể bao gồm trông coi hoặc chăm sóc y tế cũng như các hình thức hỗ trợ khác, và quyền cư trú thường hạn chế ở những người nhận các dịch vụ này. Đây không phải là loại khu sinh sống kiểu hộ gia đình điển hình. Những người sống trong các chỗ ở tập thể thường không có quan hệ ruột thịt với nhau. Chỗ ở tập thể bao gồm các địa điểm như nhà ở dành cho sinh viên cao đẳng/đại học, trung tâm điều trị nội trú, cơ sở điều dưỡng/chăm sóc lành nghề, trung tâm chăm sóc, nhà giam, khu sinh sống tập thể của công nhân và các trung tâm đào tạo việc làm.

Các đơn vị thuộc chính phủ có câu hỏi về việc kiểm đếm dân số cơ sở của họ có thể sử dụng quy trình PCGQR 2020 để yêu cầu xem xét việc kiểm đếm dân số các chỗ ở tập thể đã tồn tại và có sẵn để ở vào ngày 01 tháng 04 năm 2020, phù hợp với Tiêu chí Cư trú và Tình trạng Cư trú của Thống Kê Dân Số 2020 và hướng dẫn bổ sung do Cục Thống Kê Dân Số cung cấp do đại dịch COVID-19.

PCGQR 2020 có thể thay đổi dữ liệu tái phân chia khu vực, kết quả cho chức năng phân phối hoặc các kết quả thu thập dữ liệu khác của Thống Kê Dân Số 2020 không?

- PCGQR 2020 không làm thay đổi dữ liệu và kết quả thu thập dữ liệu chính thức của Thống Kê Dân Số 2020.
- PCGQR 2020 không tác động hoặc thay đổi dân số tổng thể trong thống kê của tiểu bang cho chức năng phân phối hoặc số ghế của tiểu bang đó trong Hạ Viện Hoa Kỳ.

Các hiệu chỉnh của PCGQR 2020 sẽ được cung cấp và sử dụng như thế nào?

- Nếu Cục Thống Kê Dân Số thực hiện cập nhật thì các thông tin cập nhật sẽ được cung cấp cho Chương trình Ước tính Dân số để đưa vào cơ sở dân số tiếp theo mà lịch trình công bố cho phép. Các cập nhật về tổng dân số các chỗ ở tập thể sẽ được phản ánh trong những ước tính dân số được xây dựng từ cơ sở này.
- Các ước tính dân số được xây dựng từ cơ sở dân số cập nhật cũng sẽ được Khảo Sát Cộng Đồng tại Mỹ và Khảo Sát Cộng Đồng Puerto Rico sử dụng làm đối chứng khảo sát để tổng dân số từ khảo sát phù hợp với ước tính dân số cập nhật.

Ai có thể gửi yêu cầu đánh giá thông qua hoạt động này?

- Chỉ các quan chức cao nhất được bầu hoặc bổ nhiệm (hoặc đại diện của họ) của các bộ lạc Người Mỹ Bản Địa được liên bang công nhận, các tiểu bang, quận/hạt, khu vực hợp nhất, các bộ phận dân sự quy mô nhỏ đang hoạt động, các thành phố tự trị ở Puerto Rico, Khu vực Hợp nhất của Thổ dân Alaska, và các khu vực có dữ liệu thống kê của Làng Thổ dân Alaska mới có thể thực hiện việc yêu cầu PCGQR 2020.

Cục Thống Kê Dân Số sẽ công bố danh sách các yêu cầu PCGQR 2020 đã nộp trên trang mạng của Thống Kê Dân Số 2020 chứ?

- Thường thì khi Cục Thống Kê Dân Số kết thúc công việc đối với các trường hợp thì họ sẽ công bố danh sách cập nhật các yêu cầu trên <www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/decade/2020/planning-management/evaluate/pcgqr.html> trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Để tuân thủ Tiêu đề 13, Cục Thống Kê Dân Số sẽ không thể tiết lộ chi tiết cụ thể về các yêu cầu.
- Cục Thống Kê Dân Số sẽ trả lời tất cả các yêu cầu PCGQR 2020 nhận được, ngay cả khi yêu cầu đó nằm ngoài phạm vi.

Lịch trình hoạt động của PCGQR 2020 là như thế nào?

- Vào tháng 5 năm 2022, Cục Thống Kê Dân Số sẽ thông báo cho 40.000 chính quyền bộ lạc, tiểu bang và địa phương ở Hoa Kỳ về hoạt động PCGQR 2020 và cung cấp thêm thông tin về cách tham gia.
- Cục Thống Kê Dân Số sẽ bắt đầu chấp nhận các yêu cầu PCGQR 2020 vào ngày 6 tháng 6 năm 2022. Hạn chót để nộp yêu cầu là ngày 30 tháng 6 năm 2023.
- Cục Thống Kê Dân Số sẽ gửi kết quả trên cơ sở luân phiên đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2023. Kết quả sẽ được cung cấp cho quan chức cao nhất được bầu hoặc bổ nhiệm của tất cả các đơn vị thuộc chính phủ bị ảnh hưởng.
- Thông tin cập nhật có thể được tìm thấy tại <www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/decade/2020/planning-management/evaluate/pcgqr.html>.